

Ngô Thị Ngọc Sĩ “Quay Lại Ng Vào Khán Gi”!

Tác Giả: Nam Lác

Thứ Hai, 14 Tháng 11 Năm 2011 07:02

“Cháu cảm thấy mình thật bé nhỏ khi đứng chung với họ, nhưng ngắ c lại với giai điệu hùng hồn, vĩ đại và phong phú của nhạc bản hùng ca VN đã mang đến cho Lily bao niềm cảm hứng để thấy mình bước lên cao lớn, từng bước Phù Đổng Thiên Vương đang vào vai đứng dậy”!



Ban Hợp ca Sóng Xanh

Khi đến hàng ch “ngắ i nghắ sĩ quay lại ng vào khán gi”, chắ ai cũng mừng từng bước đến một ngắ i nghắ sĩ nổi tiếng, lớn tuổi, có một quá trình hoạt động lâu dài trên con đường nghệ thuật. Nhưng bước lên sân khấu, quý tđ nhắ cuắ c, rồi “quay lại ng vào khán gi”! Họ cắ cũng có thể nghĩ rằng, đây là hành động “phấn khởi” đối với khán gi ái mộ của một ngắ i nghắ sĩ!

Nhưng không, ngắ i nghắ sĩ mà chúng tôi muốn nói đến trong bài viết này là một thi u nữ Việt Nam trẻ đẹp, sinh ra và lớn lên ở Hoa Kắ sau 1975 trong một gia đình trẻ nắ, từng làm nghề đánh cá ở một làng chài ở tỉnh Quắng Ngãi trước tháng Tắ 1975. Cô chắ mới xuất hiện trên sân khấu ca nhạc của trung tâm Asia lớn đầu tiên, chắ a đến cắ khán thính gi biết đến tên tuổi, và rồi càng không biết dung nhan của cô, vì cô luôn luôn đứng “quay lại ng vào khán gi”! Thế a quý vắ đó chính là ngắ i nhắ c từng bước đi u khi n toàn bản dàn nhắ c giao hắ ng gắ m hắ u hắ t là nhắ ng nhắ c công chuyên nghiệp ngắ i ngoắ i quắ c cùng ban Ngân Khắ i, một ban hợp xắ ng thi n nghệ thuật của công đắ ng ngắ i Việt mà quý vắ đã có dịp thắ ng thắ c tài nghệ của hắ qua bản DVD “Hùng Ca Sắ Việt” do Asia Entertainment thắ c hi n và phắ bi n trong tháng 10, 2011 vắ a qua.

Thắ theo yêu cầu của đông đắ o khán thính gi đã viết thắ vắ cho trung tâm Asia, hắ c qua nhắ ng di n dàn văn nghệ, đắ c biệt là đắ i vắ i quý vắ mà chúng tôi có dịp gặp gắ và tiếp xúc qua nhắ ng buổi li u di n gần đây, hắ u nhắ ai cũng “trách” ngắ i đắ o di n đã vô tình không cho mắ i ngắ i đắ c nhìn ngắm cô nhắ c từng bước tài hoa, mắ c áo dài, cầm chiếc đũa conductor’s baton đi u khi n dàn nhắ c đắ i hòa tắ u. Và đó chính là lý do thúc đắ y cho tôi viết lên đôi hàng gi i thi u vắ cô.

Ngã i Nghã Sĩ “Quay Lång Vào Khãn Giã”!

Tác Giã#7843;: Nam Lã c

Thã#7913; Hai, 14 Thã#225;ng 11 Nã#259;m 2011 07:02

